

งานวิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ
			เงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	
1	โครงการวิจัยเรื่อง ผลการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบฉับพลันต่อเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในวัยรุ่น	อ.ปัทมา เกิดกาญจน์	30,000		คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2	โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาชีวเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง	ผศ.พิชญากร เตชะโต	15,000		คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3	โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เรื่องการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน ด้วยการสอนแบบเปิด (Open Approach) ของนักศึกษาศาสนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง	ผศ.มันทิรา ผ่องอำไพ	15,000		คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
4	โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง	ผศ.นันทกร คำวิจิตร	15,000		คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
5	โครงการ วิจัย เรื่อง ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	อาจารย์ภิญญาณัฐสมาธิ	20,000	-	คณะศิลปศาสตร์
6	โครงการ วิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในเขตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	อาจารย์ภิญญาณัฐสมาธิ (ผู้ร่วมวิจัย)	-	75,000	งบ.วช

7	วิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา	นายณรัช เจริญศิลป์	29,000		คณะศึกษาศาสตร์
8	วิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกในการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา	นางสาวไอริสา พรหมจรรย์	35,000		คณะศึกษาศาสตร์
9	วิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง	นางสาวพรรณปพร ประสานตรี	25,000		คณะศึกษาศาสตร์
10	วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.ปณิตา เกตุแก้ว	30,000		คณะศึกษาศาสตร์
11	วิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในเขตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ผศ.จิรวรรณ ภัคดีฉนวน		180,000	คณะศึกษาศาสตร์
12	วิจัย เรื่อง ศึกษากลยุทธ์การสอนว่ายน้ำในระดับสถาบันอุดมศึกษา	ผศ.วงศ์พัทธ์ ชูดำ		129,900	คณะศึกษาศาสตร์